

Số: 317/BC-MTTQ-BTT

Thăng Bình, ngày 24 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Nội dung phản biện Đồ án quy hoạch Vùng huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030.

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-MTTQ-BTT, ngày 17/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc tổ chức phản biện xã hội Đồ án quy hoạch Vùng huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030;

Ngày 21/7/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị phản biện và lấy ý kiến đối với dự thảo Đồ án quy hoạch Vùng huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đồ án). Hội nghị đã nhận được 06 lượt ý kiến phát biểu trực tiếp và 01 góp ý bằng văn bản, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp cụ thể như sau:

1. Đồ án phát triển quy hoạch Vùng huyện Thăng Bình, giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030 đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị phản biện, lấy ý kiến đối với dự thảo Đồ án tại văn bản số 43/MTTQ-BTT ngày 19/11/2018 đề nghị UBND huyện Thăng Bình xem xét các ý kiến phản biện và có văn bản phản hồi.

Qua tiếp thu các ý kiến tham gia, để phù hợp với thời điểm hiện tại thống nhất tên là **“Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình đến năm 2030”**

Nay cơ quan chủ trì soạn thảo Đồ án đã tiếp thu, giải trình theo các nội dung yêu cầu và chỉnh sửa, bổ sung vào Đồ án (có báo cáo giải trình, chỉnh sửa, bổ sung kèm theo).

2. Nội dung góp ý:

Đa số ý kiến thống nhất cao với nội dung dự thảo của Đồ án và mong muốn cơ quan chức năng sớm phê duyệt Đồ án để có cơ sở thực hiện.

Qua hội nghị, có 06 lượt ý kiến tham gia trực tiếp, chủ yếu tập trung đến các nội dung: Đề nghị xem xét việc lập quy hoạch Vùng huyện Thăng Bình phải được khớp nối với các quy hoạch: quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030; chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch vùng huyện lân cận và các quy hoạch khác. Xem xét đối với việc quy hoạch xây dựng mới các bến xe, việc xây dựng nhà máy nước tại Bình Lãnh, việc quy hoạch nghĩa trang vùng Tây có phù hợp với điều kiện thực tế không? Việc bố trí quỹ đất cho phát triển đô thị,

phát triển vùng Tây... Và một số nội dung cụ thể đề nghị đơn vị soạn thảo Đồ án cần tiếp thu, chỉnh sửa như sau:

- Về tên Đồ án:

Đề nghị thống nhất tên là **Đồ án Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Thăng Bình đến năm 2030** như trong nội dung tiếp thu, giải trình hay theo Báo cáo tóm tắt đã nêu là **Đồ án quy hoạch vùng huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030**.

- Về du lịch:

Đối với nội dung “nên đưa Văn Thánh Hà Lam, Vườn quả vào danh mục để có hướng khôi phục trong tương lai” đã được đưa ra Hội nghị bản biện năm 2018 nhưng văn bản giải trình nêu “không bổ sung khôi phục trong tương lai” là không đảm bảo. Vấn đề này, đề nghị đơn vị soạn thảo Đồ án cần xem xét, đề nghị tiếp thu chỉnh sửa.

- Về cấp nước sinh hoạt (trang số 14):

Cấp nước vùng Tây: đề nghị xem xét việc xây dựng nhà máy nước tại xã Bình Lãnh lấy nước từ hồ Cao Ngạn để phục vụ nhân dân các xã Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Định Nam, Bình Định Bắc và một phần Bình Quý: không mang tính khả thi vì nguồn nước hồ Cao Ngạn không đủ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nên không đáp ứng được nhu cầu cung cấp nước cho sinh hoạt cho Nhân dân 04 xã.

Xây dựng nhà máy nước tại xã Bình Phú cung cấp nước cho các xã Bình Phú, Bình Chánh, Bình Quý phải hết sức lưu ý vì Bình Phú có quy hoạch bãi chôn lấp, xử lý rác thải sinh hoạt của huyện.

- Về quy hoạch xây dựng nghĩa trang (trang số 15):

“Quy hoạch nghĩa trang vùng Tây Thăng Bình để đáp ứng nhu cầu chôn cất và đảm bảo vệ sinh môi trường cho vùng Tây và thị trấn Hà Lam”. Hiện vùng Tây mỗi xã đều có quy hoạch nghĩa trang nhân dân, vậy quy hoạch nghĩa trang vùng Tây Thăng Bình để đáp ứng nhu cầu chôn cất cho vùng Tây và thị trấn Hà Lam có hợp lý không? Nghĩa trang Xoáy Trâu, Hà Lam hiện đã gần lấp đầy, nằm gần khu dân cư, khi có quy hoạch mới thì lộ trình khi nào sẽ đóng cửa nghĩa trang Xoáy Trâu?

Đối với ý kiến năm 2018: nghĩa trang nên để theo truyền thống: mỗi xã 01 nghĩa trang, Hà Lam nên quy hoạch ở Núi Vàng- Hà Lam. Qua đó đã tiếp thu bổ sung các nội dung theo góp ý trong phần 5.1.5. Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang. Tuy nhiên, nội dung 5.1.5 không có trong Đồ án gửi kèm, đề nghị bổ sung làm rõ.

- Đối với bến xe, bãi đỗ xe (trang số 14):

Mở rộng, cải tạo, nâng cấp bến xe Thăng Bình (thị trấn Hà Lam) là không hợp lý, vì bến xe khu vực thị trấn Hà Lam nay không còn; cần xem xét việc xây mới bến xe Bình Minh, bổ sung quy hoạch mới bến xe Bình Trị đã phù hợp với

tình hình thực tế chưa? Vì hiện nay hầu hết các bến xe Vùng lân cận đã xây dựng nhưng hoạt động không hiệu quả.

- **Về giáo dục- đào tạo:** đề nghị lưu ý đối với việc xây mới các cấp trường trên địa bàn phải bố trí khu vực trung tâm tại các đơn vị ở, thuận tiện giao thông đi lại.

Trên đây là báo cáo về nội dung phản biện Đồ án quy hoạch vùng huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu các ý kiến phản biện để hoàn chỉnh Đồ án.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: Vp.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)
Nguyễn Thanh Phong